



OHEC Newsletter

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓๒๐ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙



www.mua.go.th/pr_web
ohecthailand
@ohec_th



การเจรจาความร่วมมือฯ เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ



นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิก เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย (The Group of Eight) ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานและภารกิจของ สกอ. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยโดยรวมให้มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World-Class University) และผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งชุมชนอุตสาหกรรม และระบบนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติต่อไป และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ



จากหน้า ๑

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเจรจาความร่วมมือขึ้นระหว่าง สกอ.ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและวิจัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติออสเตรเลีย (The Group of Eight) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการบริหารมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของออสเตรเลีย เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งประเทศไทย โดยผลการเจรจาความร่วมมือระหว่าง สกอ.กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย สรุปได้ดังนี้

๑. ระบบการวิจัยของออสเตรเลีย มีหลายส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับระบบการวิจัยของไทย แต่มีความแตกต่างในเรื่องของขอบเขตและระดับการวิจัย ดังจะเห็นได้ว่าออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก ทั้งจากรัฐบาลและเงินรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ประเด็นการวิจัยออสเตรเลียและไทยมีจุดเน้นคล้ายกัน คือเน้นการวิจัยทางด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไป

๒. คุณภาพของนักวิจัยไทยกับออสเตรเลียอาจไม่แตกต่างกันมากนัก ดังตัวอย่างการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่เข้มข้นมากนัก แต่หน่วยงานของออสเตรเลียมีการปรับตัว โดยตั้งหน่วยงานมาเชื่อมกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยและปฏิบัติกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ละกลุ่ม ตามสภาพความคาดหวังจากสังคม

๓. ออสเตรเลียมีการทำงานวิจัยในลักษณะเครือข่าย โดยเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันในระดับองค์กร หรือสถาบัน มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยดีกว่าของไทย ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งในการปฏิรูประบบการวิจัย ควรเน้นไปในเรื่องของร่วมมือในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย เช่นในด้านการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ควรสร้างความเข้าใจให้ชัดในเรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัย ว่ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ มีขอบเขตในการวิจัยในระดับใด ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ควรถูกคาดหวังให้ทำงานทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพียงหน่วยงานเดียวควรมีหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน มารับช่วงต่อเพื่อผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

๔. การรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Group of Eight Australia) เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อดำเนินการทางด้านธุรการของกลุ่มมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้วย ไม่ได้รวมตัวเฉพาะเพื่อทำการวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทในการถ่ายทอดและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศด้วย ซึ่งการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยในลักษณะนี้ จะส่งผลดีต่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองในการบริหารจัดการทุนวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งการดำเนินการของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (NRU) หรือกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) ควรนำรูปแบบการดำเนินการของ Group of Eight Australia มาปรับใช้

๕. รัฐบาลควรมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัย ควรมีสถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมีหน่วยงานในการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนานักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่แปลงความรู้พื้นฐานหรือความคิด (ideas) ไปสู่การผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ.

บรรณาธิการสวัสดิ์



Ohcec newsletter ฉบับนี้ นำเสนอผลสรุปของการเจรจาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย (The Group of Eight) ณ ประเทศออสเตรเลีย และการให้ทุนแก่นักนิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดีในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ...สวัสดิ์ค่ะ

สกอ.รับมอบทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย



๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ : นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษา จากบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การศึกษาที่ได้รับมอบในครั้งนี้ เป็นการให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด อาทิ เคมี ปิโตรเคมี การตลาด อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ ทุนๆละ

๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย มุ่งหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษานี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม มีความปรารถนาและความภาคภูมิใจที่จะนำความรู้ไปช่วยพัฒนาการเกษตร และพัฒนาสังคมในชนบทหรือในภูมิภาคอันห่างไกลของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าจนเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

“การมอบเงินทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อให้ นิสิต นักศึกษาสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” เลขาธิการ กกอ. กล่าว





นางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชมบูธออกร้านในงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ...สร้างสุข” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙



การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 35
ราชมงคลวิทยุบุรีเกมส์

มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน

สามารถติดต่อขอรับ Username และ Password เพื่อสมัครแข่งขันที่ โทร. 0-2610-5422 (1 สาขาในหอ 1 สาขาข้างนอก)
 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ [http:// 202.44.139.39/sport_staff](http://202.44.139.39/sport_staff) (ใช้ Google Chrome ในการลงทะเบียนเท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ - 9 พ.ค. 2559



**คณะ
 ผู้จัดทำ**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2610-5200 โทรสาร 0-2354-5524-6
 เว็บไซต์ www.mua.go.th อีเมล pr_mua@mua.go.th

ที่ปรึกษา

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

นายขจร จิตสุขุมมงคล

นางอรสา ภาววิมล นายวันนี นนท์ศิริ

บรรณาธิการ นายฤกษ์กร วงศ์ไทย

กองบรรณาธิการ

นางสาวปิยาณี วิริยานนท์

นางชุลีกร กิตติก้อง

นางปราณี ชื่นอารมณ

นายเจษฎา วนิชชากร

นายจรัส เล็กเกาะทวด

ผู้พิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส

50 ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2247-2560

E-mail: art.progress@hotmail.com